

สรุปข้อสั่งของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC)
กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรณี หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ/ดำเนินการ
๑	๑. ให้ Activate ระบบคิวอาร์โค้ด เพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง เข้ามาในจังหวัดมหาสารคามและให้รายงานตัว โดยขอให้ทุกพื้นที่รับทราบ ปฏิบัติตามการชี้แจงและข้อแนะนำการดำเนินงาน มอบงาน IT สสจ. รับผิดชอบในการติดตามประเมินผล	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง - งาน IT สสจ.
๒	๒. ให้ทุกพื้นที่ดำเนินการติดตั้งคิวอาร์โค้ดโดยให้ Print เป็นเอกสารออกมาแล้วนำไปติดตั้งในสถานที่ คือ ๒.๑) ด้านทุกด้าน ๒.๒) สถานีขนส่งทุกแห่ง และจุดรับ-ส่งรถโดยสารของแต่ละบริษัท ขอให้ประสานขอความร่วมมือในการติดตั้งคิวอาร์โค้ด ๒.๓) พื้นที่ที่ผู้เดินทางจากต่างจังหวัดนิยมใช้บริการ เช่น ปั้มน้ำมันทางเข้าจังหวัด ได้แก่ ทางเข้าอำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเขียงยืน อำเภอบรบือ อำเภอกุตุรง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย รวมถึงสถานที่ราชการต่างๆ ที่คนกลับมาแล้วต้องไปติดต่อ เช่น ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร เป็นต้น ขอให้ช่วยติดตั้งและทำความเข้าใจกับเจ้าของสถานที่เพื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ หรือขออนุญาตติด คิวอาร์โค้ดในท้องถิ่นตามปั้มน้ำมันต่างๆ โดยใช้งบประมาณของพื้นที่ไปก่อน ถ้าระบบลงตัว สสจ.จะจัดทำเป็นสติ๊กเกอร์ให้	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง - กลุ่มงาน พนย.
๓	ให้กลุ่มงาน พนย. ส่งคิวอาร์โค้ด ที่ได้ปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว เข้ามาในไลน์ กวป. เพื่อให้ผู้บริหารทราบ	- กลุ่มงาน พนย.
๔	ให้กลุ่มงานอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมวางแผนการเติมคลอรีนว่าควรเติมอย่างไร ปริมาณเท่าไร ใน รพ.สนาม ณ วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม ๒	- กลุ่มงาน ENV
๕	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงประกาศของจังหวัดมหาสารคามที่ออกมาแต่ละฉบับ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจเนื้อหาของประกาศฉบับนั้นๆ ให้ง่าย และรวดเร็วมากขึ้น	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง
๖	ให้กลุ่มงานอาชีวอนามัยฯ และกลุ่มภารกิจภารกิจสื่อสารความเสี่ยง ทบทวนข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ ให้ข้อมูลตรงกัน และสรุปพร้อมนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	- กลุ่มงาน ENV - กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง
๗	๗. ให้กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ ดำเนินการเบิกจ่ายงบยัติยังให้แล้วเสร็จโดยเร่งด่วน และตรวจหลักฐานให้ครบถ้วน	- กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ
๘	ขอให้ทุกอำเภอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ กรณีพบค่า PM ๒.๕ สูง ควรลดหรืองดการทำกิจกรรมนอกบ้าน หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน	- สสอ.ทุกแห่ง - รพ.ทุกแห่ง

(นายภาคี ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม